



ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า)

นายสำอองค์ เรือนตา เกิดเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕ อายุ ๕๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศิริมิ่งคลาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเชื่อมโลหะแผ่น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมออกแบบและประเมินราคา บริษัท ยูโนเด็คกรุ๊ป

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญที่ศึกษางานด้วยตนเองเป็นหลัก จึงทำให้ประสบความสำเร็จทางด้านการพัฒนาแผนธุรกิจและแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นแรงผลักดันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้หลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม จึงได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ทำให้เกิดการยอมรับและเชื่อถือจากลูกค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตู้เมนสวิตช์บอร์ด ตู้พาแนลบอร์ด และรางไฟฟ้า ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งด้านการผลิต และด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ นับเป็นผลงานที่สร้างขึ้นจากทักษะและประสบการณ์ที่ปฏิบัติอยู่ในวงการของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ผลงานด้านสังคม เป็นผู้ร่วมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในสังคม อาทิ สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนในสถานศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และปฐมพยาบาล เพื่อสุขภาพที่ดีทั่วหน้า สนับสนุน ส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงกิจกรรมทางสังคมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะสมาชิกของชุมชน

การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงให้ความร่วมมือรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา กับ บริษัทยูโนเด็คกรุ๊ป โมดูลาร์ ซีสเต็ม จำกัด ตลอดจนรับผู้สำเร็จการศึกษาเข้าทำงานในบริษัท และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา เช่น กิจกรรมลมหายใจของแผ่นดิน เดิน-วิ่งการกุศล อีกทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในด้านอื่น ๆ มาโดยตลอด

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนความมุ่งมั่น อีกทั้งให้ความร่วมมือและอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเสมอมา สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงเห็นสมควรมอบปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป